

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า บุคคลที่สัมพันธ์กัน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ใช้และผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตลอดจนช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท มี แคปปิตอล จำกัด (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้ออกประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

1. ขอบเขตในการบังคับใช้

ภายใต้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท หรือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บริการเช่าซื้อ บริการเช่าซื้อแบบลีสซิ่ง บริการนายหน้าประกันภัย เป็นต้น (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลภายนอกสมัครหรือขอใช้บริการจากบริษัท ซึ่งรวมถึง

- 1.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นคนธรรมดา
- 1.2 คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนธรรมดา
- 1.3 กรรมการ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า “บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” ของ

- (ก) นิติบุคคลและบริษัทในเครือที่เป็นลูกค้าของบริษัท รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนนิติบุคคล
- (ข) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (เช่น บริษัทประกันภัย ตัวแทนของสถาบันการเงิน)
- (ค) คู่ค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัท

- (ง) บริษัทในเครือและนิติบุคคลอื่นที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับโครงการกับบริษัท หรือมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วม

โครงการธุรกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการ ให้แก่ บริษัท และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลนั้น

โดยในประกาศฉบับนี้ให้เรียกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”

1.4 ผู้ใช้และผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการ

1.5 บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแอปพลิเคชันบน โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารอื่น

1.6 บุคคลอื่นใดที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ค้าประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น)

ข้อ (1) ถึง (6) รวมเรียกว่า “ท่าน”

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

2.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตัวบุคคลได้หรือสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลอื่นใดที่สามารถรวมเข้ากับข้อมูลของท่านได้ หรือมีการใช้ข้อมูลอื่นใด เพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทและประเภทเจ้าของข้อมูลของท่าน

(1) ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลชื่อและชื่ออักษรย่อ	ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้เพื่อเรียกหรือกล่าวถึงท่าน เช่น คำนำหน้า ชื่อ ตัวอักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลเดิมก่อนสมรส นามแฝงหรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล	รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่าน เช่น อายุ วันเดือนปี เกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร สัญชาติประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ ภาษา รายละเอียดการเดินทาง บันทึกลงเสียง ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชื่นชอบ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ	รายละเอียดในการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบ้านหรือที่ทำงาน ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ในสื่อสังคม ออนไลน์ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ประเภทที่พักอาศัย (เช่น เป็นเจ้าบ้าน บ้านพักสวัสดิการ บ้านเช่า รวมทั้งค่าเช่า) แผนที่แสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ข้อมูลการศึกษา	ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของท่าน เช่น วุฒิการศึกษาและการเข้าศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ (เช่น สมาชิกสภาทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติ การจ้างงานของท่าน เช่น อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน หมายเลข ทะเบียนนายจ้าง หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถานภาพใบอนุญาตทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา (ไม่นับรวม ประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวพนักงาน ชื่อเรียกห้องประกันภัย เงินทดแทนแรงงาน ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่ว่าจ้างให้ทำงาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของพนักงาน สถานที่ทำงานเดิม บริษัทที่ท่านทำงานหรือได้รับการว่าจ้าง หรือบริษัทที่ท่านถือหุ้น การประเมินต่าง ๆ (การประเมินผลการทำงานและความเป็นไปได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล)
ข้อมูลในการระบุตัวตนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้	หมายเลขหรือรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ท่านใช้ระบุตัวตน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว รายละเอียดทะเบียนบ้าน หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน / ประกันสังคม หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้
ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม	ข้อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของท่าน เช่น <ul style="list-style-type: none"> ▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงิน ชื่อสถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทบัตรเครดิต) ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียด เกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ / เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
	<p>ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของ ครัวเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แหล่งที่มาของรายได้ ขนาด / องค์ประกอบครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือทรัพย์สิน โบนัส รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายการแสดงเงินได้ภายในประเทศ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ภายถ่ายสินทรัพย์ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม วงเงินค้ำประกันสูงสุดและจำนวนงวดชำระ ประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ กระแสเงินสดในบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร วงเงินสินเชื่อ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคาร แหล่งที่มาของเงินฝาก กบการเงิน วัตถุประสงค์ของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการเข้าทำธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก ▪ ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมด้านการลงทุน และการทำธุรกรรม ▪ รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน หนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักอาศัย / ยานพาหนะตามที่ปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ ▪ หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่ท่านมีกับบุคคลอื่น ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ให้กู้และผู้กู้ รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ได้มา และจำหน่ายไป ได้แก่ สังกหามทรัพย์และอสังหามทรัพย์ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าว ▪ วัตถุประสงค์ในการสมัครขอสินเชื่อ การชำระเงินค่างวด ระยะเวลาการชำระเงินค่างวดวงเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ย ▪ ข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อของท่าน (การซื้อ / เช่า / คืน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดชำระ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน บันทึกคำสั่ง รายละเอียดการทำรายการ และรายละเอียดของคู่สัญญา ▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น เบี้ยประกันในปัจจุบัน วงเงินคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านพัก/ ที่ทำงาน / ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน (เช่น ทะเบียนบ้าน)

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต	รายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน เช่น จำนวนบัตรเครดิตที่ถือ หมายเลขบัตร / บัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID รหัสประจำตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเภทบัตร
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกรรมประกันภัย	ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับกรรมกรรมประกันภัย ทั้งฉบับเดิมและปัจจุบัน รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับประกันภัย หมายเลขกรรมกรรม ประเภทกรรมกรรม (เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสำหรับการประกอบธุรกิจ) วงเงินคุ้มครอง และวงเงินสูงสุด โอกาสเสี่ยงภัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรียกหรือค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน (เช่น บ้าน ยานพาหนะ) ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ ราคาและจำนวน หมายเลขกรรมกรรมประกันภัย หมายเลขนายหน้าเงื่อนไข (หากมี) ประวัติการชำระเงินและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมกรรมประกันภัยของลูกค้า งบการเงิน ภาษี รายได้ และบันทึกการผิคนัด
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม	ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (เช่น เป็น กรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้น) และความสัมพันธ์อื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทให้บริการแก่ท่าน เช่น <ul style="list-style-type: none"> ▪ การเปิดใช้งานบัญชี การติดต่อและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมทั้งแจ้งเตือนท่านให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการอื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการทำรายการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ประกันภัย) การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค หนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด การให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดสัญญา (เช่น วันที่ของสัญญา)
ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกัน	รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกันของท่าน เช่น ราคาประเมิน / ต้นทุนที่มีการประเมินค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปีที่ผลิต ปีที่จดทะเบียน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ จังหวัดที่จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ บันทึกละเลขไมล์และภาระหนี้สินใดที่ติดมากับยานพาหนะ และ/หรือรายละเอียดอื่นตามเอกสารทะเบียน (เช่น แรงมั่ว / ซื้)

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์</p>	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์ของท่าน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การระบุพิกัด ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง / ภาพวิดีโอ / ภาพถ่าย / กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) ที่อยู่ไอพี (IP Address) ▪ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ / การติดตามกิจกรรม การใช้งานเว็บไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวัติ การสืบค้น ประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ของผู้ใช้งาน (เช่น หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทคุณลักษณะ (Features) ที่ใช้ จำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้งานก็ตาม คุณก็หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ภาษาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ▪ ข้อมูลประจำตัวในการถือบัตรเครดิตที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัส การเข้าถึงหรือรหัสผ่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี หมายเลข PIN รายละเอียดการเข้าถึง เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง ข้อความ SMS ▪ การโฆษณาของบริษัท หน้าเว็บไซต์ที่ท่านใช้คลิกลิงก์ เพื่อใช้บริการออนไลน์ของบริษัท (เช่น Referrer URL) เวลา และความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของบริษัท Crash Report และเทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณ์การสื่อสารที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม ▪ ข้อมูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) รุ่นของเครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลข ประจำตัวที่แอปพลิเคชัน LINE สร้างขึ้น ซึ่งมีใช้รหัสประจำตัว LINE) รหัสสำหรับการส่งคำตอบแบบสอบถามผ่านทาง แอปพลิเคชัน LINE บัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook
<p>ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็น</p>	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็นของท่าน เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะส่งให้แก่บริษัท (รวมถึงการส่ง ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์) ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรียน</p>

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
	คำแนะนำ คำตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลของท่านที่เปิดเผยอยู่บนชื่อผู้ใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท เพื่อใช้ประกอบการให้บริการ	ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทเพื่อใช้ประกอบการให้บริการ เช่น ข้อมูลบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับบริษัท บันทึกข้อมูลเสียง บันทึกการใช้โทรศัพท์ / ความช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจำเทอร์มินอล (Terminal ID) ข้อมูลซึ่งอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรือกระบวนการ eDiscovery ข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านตามที่ระบุเอาไว้ข้างต้นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด

(2) ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้สัมพันธ์กัน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน	ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่งาน อาชีพ ชื่อตำแหน่ง บริษัทที่ท่านทำงานหรือได้รับการว่าจ้าง หรือบริษัทที่ท่านถือหุ้น) สัญชาติ ลายมือชื่อ
ข้อมูลในการติดต่อของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ	ข้อมูลในการติดต่อของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เลขประจำตัวบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจำตัว การสนทนา (Chat ID) ที่อยู่อาศัย

หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านตามคำขอ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บางประการที่บริษัทมีต่อท่าน หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

หากท่านมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ ท่านมีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมี ดังต่อไปนี้

- ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์/ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
- เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริษัทที่ทำงาน หรือที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรือที่บุคคลนั้นถือหุ้น)
- ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น) ข้อมูลของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำรายการต่าง ๆ ตลอดจนผู้รับโอน ผู้รับประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) คณะกรรมการบริษัท / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการใหญ่ บุคคลอื่นใด ที่สามารถกำหนดนโยบายหรือมีอำนาจบริหารในองค์กร
- สถานภาพทางการเงินและความสัมพันธ์กับท่าน เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเงิน
- สมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ถือหุ้นชีร์ร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของท่าน (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุตร) ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง / ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ผู้ถือหุ้นชีร์ร่วม ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอนสิทธิตามหนังสือมอบอำนาจ
- บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผู้ติดต่อผู้ชำระเงินเบี้ยประกัน ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้ำของบุคคลภายนอก

- ผู้จำหน่าย / ผู้รับจำหน่าย ผู้ให้เช่า/ผู้เช่า นายทะเบียนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็นหลักประกัน ลูกหนี้ของท่าน ผู้รับโอน /ผู้รับเงิน ผู้รับชำระหนี้ นายจ้าง
- ผู้ติดต่อสำหรับการติดตามหนี้หรือในกรณีที่ท่านอาจขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่บริษัททราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะต้องได้รับความยินยอม เป็นผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล จากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนือจากความยินยอมได้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านได้ติดต่อ

(1) ช่องทางการให้บริการ บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลของท่านโดยตรงจากท่าน ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรือที่ทำการของบริษัท การสัมภาษณ์ อบรมพนักงานเดินเอกสาร) หรือการให้บริการผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์) แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาดอื่น ๆ

(2) ช่องทางอื่นนอกจากการให้บริการของบริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริการ เช่น เมื่อท่านติดต่อกับบริษัทก่อนการทำธุรกรรม การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การขอเอกสาร เสนองาน (Pitch) หรือข้อเสนอต่าง ๆ จากบริษัท การเข้าร่วมในการทำธุรกรรม หรือการทำสัญญา (ไม่ว่าจะติดต่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านสาขาของบริษัท แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ สังคมออนไลน์ของบริษัท บัญชี LINE ที่เป็นทางการของบริษัท) หรือข้อมูลที่ได้รับจากห้องเก็บเอกสาร (Data Room) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

(3) จากแหล่งอื่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ (เช่น การได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลแทน) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (เช่น บริษัทที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วม โครงการกับบริษัทในเครือของบริษัท อันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ บริษัทประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย) หน่วยงานที่บริษัทให้บริการ (รวมทั้งเว็บไซต์ตลอดจนชื่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว) แหล่งข้อมูลของทางการ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผู้ที่แนะนำลูกค้า ผู้แทนของท่าน ผู้ค้า หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากท่าน)

4. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (“ฐานการประมวลผล”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท ซึ่งได้จำกัดสิ่งที่บริษัทสามารถกระทำได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ข้อจำกัดนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายห้ามไม่ให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล แต่เป็นไปเพื่อให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของท่าน ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ มีอยู่หลายฐานขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล บริษัทอาจจะอ้างฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

- เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน
- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
- เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
- เมื่อเป็นกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของท่าน

ในกรณีที่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากฐานการประมวลผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

กิจกรรมการประมวลผลบางกิจกรรมอาจอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีเช่นนี้ บริษัท
อาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
ตารางดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานการประมวลผล
การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับบริษัท	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน • เพื่อให้การให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล • เพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ท่าน • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทหรือคำขอก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่านหรือธุรกิจของท่าน • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (ซึ่งบริษัทอาจติดตามและบันทึกการสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย) • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติเครดิตและประเมินความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตของท่าน • เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ท่านตามคำขอสินเชื่อของท่าน • เพื่อการตามหนี้ที่ค้างชำระต่อบริษัท • เพื่อเป็นการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทหรือขององค์กรอื่น ๆ โดยท่าน • เพื่อเป็นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการหรือเป็นการแจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ • เพื่อเป็นการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประกันภัยและบริการทางการเงิน และเช่าซื้อ 	
<p>การให้บริการลูกค้า</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่ออำนวยความสะดวกในการ โอนทะเบียน ให้แก่ลูกค้า • เพื่อเป็นการบริหารจัดการและให้บริการเช่าซื้อ และ • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานของ เว็บไซต์ของบริษัท (เว็บไซต์ลูกค้า) 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตาม คำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือ • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
<p>กิจกรรมการตลาดและการสื่อสาร</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า • เพื่อนำเสนอข้อความทางการตลาดที่บริษัทได้ วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน • เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท และ/ หรือพันธมิตรของบริษัทที่ท่านอาจสนใจแก่ ท่าน • เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัท • เพื่อทำการสื่อสารภายในและ/หรือภายนอก องค์กรของบริษัท • เพื่อใช้ลูกค้าขององค์กรภายนอกในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ • เพื่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ (รวมไปถึงทาง อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ ไปรษณีย์ หรือ ต่อหน้า) โดยมีเงื่อนไขว่าการสื่อสารดังกล่าว จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย และ • เพื่อจัดเก็บรักษาและอัปเดตข้อมูลติดต่อท่านใน กรณีที่สมควร 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

กิจกรรมการตลาดและการสื่อสารผ่านผู้ให้บริการโซเซียลมีเดีย	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อสื่อสารกับท่านผ่านผู้ให้บริการ โซเซียลมีเดีย และ • เพื่อให้ผู้ให้บริการ โซเซียลมีเดียส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจสนใจแก่ท่าน 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการโซเซียลมีเดีย	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการ โซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนให้แก่ท่าน (เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมแก่บริษัทอย่างชัดเจน) 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การพัฒนาธุรกิจ	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท • เพื่อทดสอบ ทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทหรือ • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

- เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของท่าน
- เพื่อค้นหาปัญหาของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
- เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
- เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน รวมถึงการวิเคราะห์และให้คะแนนเครดิตและพฤติกรรม
- เพื่อจัดการข้อร้องเรียนของท่าน
- เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่านเพื่อช่วยท่านในการวางแผนการออม
- เพื่อทำรายงานสถิติ หรือการวิจัยทางการตลาด
- เพื่อจัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
- เพื่อทำรายงานและทำการตรวจสอบภายใน และ
- เพื่อทำแบบสำรวจหรือรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

- เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน
- เพื่อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- เพื่อขึ้นรายงานตามกฎหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจัดเก็บรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องขอของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
- เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
- เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วย ประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของสำนักงานฯ ที่ https://www.oic.or.th 	
<p>การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการ ความปลอดภัยของบริเวณสถานที่ทำการของ บริษัท (เช่น ธนาคารอาจติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งในและรอบ ๆ บริเวณสถานที่ทำ การของบริษัท ซึ่งอาจทำการเก็บภาพถ่าย วิดีโอ หรือบันทึกเสียงของท่าน และของบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกับท่านหรือกับธุรกิจของท่าน) • เพื่อทำการค้นหา สืบสวน รายงาน และ ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ อาชญากรรมทางการเงิน • เพื่อจัดการความเสี่ยงสำหรับบริษัท องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกค้า และ/หรือคู่ค้าของ บริษัท และ • เพื่อขาย หรือสิทธิเรียกร้องในหนี้กับ บุคคลภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือ หน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านหรือเพื่อดำเนินการตาม คำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือ • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อ่อนไหว	ฐานการประมวลผล
การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับบริษัท	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน โดยใช้ข้อมูลชีวมิติ • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทหรือคำขอก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ • เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน • เพื่อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือ • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย	
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัยของบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือ • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท

การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเก็บรักษาเอกสารไว้ใช้เป็นหลักฐาน (เช่น บริษัทอาจเก็บสำเนาบัตรประชาชนของท่านเพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัท และบัตรประชาชนซึ่งออกโดยรัฐบาลไทยอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา และ หมูโลहित โดยบริษัทอาจทำการขีดฆ่า/คาลดคำข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวเท่าที่สมควรเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีก) และ • เพื่อเก็บรักษาเอกสาร สัญญา และแบบฟอร์มใบสมัครต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือ • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท
<p>กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ</p>	<p>ฐานการประมวลผล</p>
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานการประมวลผลเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

<p>บริษัทในเครือ</p>	<p>บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน</p>
<p>ผู้ให้บริการ</p>	<p>บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ เป็นต้น ซึ่งบริษัทอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการแทนหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการ Cloud ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เครื่องมือต่าง ๆ</p>

ที่ปรึกษาวิชาชีพ	บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษี เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์จำเป็น	- การเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบดังต่อไปนี้ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว - การเปิดเผยข้อมูลของท่านอันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนสิทธิผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่	- บริษัทอาจ โอนสิทธิ โอน หรือทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อ โอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับ โอนสิทธิผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น	พันธมิตรทางธุรกิจ

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (หากมี)

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในประเทศต่าง ๆ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐาน

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ครบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจ และกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี ภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการดำเนินข้อพิพาททางสัญญาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

แล้ว บริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกันภัยที่บริษัทแนะนำให้ท่าน บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลสามเหล่านั้น

8. สิทธิของท่าน

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

(1) **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล** ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการ ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(2) **สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด** หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ครบถ้วนได้

(3) **สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล** ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

(4) **สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล** ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ท่านอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

(5) **สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว

(6) **สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** ในกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

(7) **สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล** ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงาน ได้ และให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้

ด้วยวิธีดังกล่าว สิทธิในข้อนี้จะสามารถทำได้หากข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลในรูปแบบอัตโนมัติและได้ประมวลผลตามฐานความยินยอม ฐานสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรือก่อนเข้าทำสัญญา

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการใช้สิทธิ โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามช่องทางของบริษัท และเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนด บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอใช้สิทธินั้น

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทำการตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านความพร้อมและเหมาะสมเชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร ในมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทยังได้รับการอบรมเพื่อให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยหากเกิดความบกพร่องล้มเหลวอันใดทางบริษัทจะทำการลงโทษทางวินัย

10. คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ในบางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท (ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าของผู้ใช้และการบันทึกข้อมูลเซสชัน) คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลบางประเภทไว้ในระบบของท่าน บริษัทใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของท่านและปรับแต่งโฆษณาที่ท่านเห็นเพื่อให้เหมาะสมกับท่านมากขึ้น ท่านสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านหรือภายในอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้ท่านได้รับแจ้งเมื่อท่านได้รับคุกกี้ในระบบ อีกทั้งท่านยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งท่านยังสามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์มือถือของท่านด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างหรือเข้าเว็บไซต์ของเราได้บางส่วน หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของบริษัทที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

11. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 455/9-11 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ: Email: DPO@meecapital.co.th

Hotline เบอร์โทรศัพท์: 0-2613-9040-51

12. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกาศนี้เท่าที่กฎหมายอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสาระสำคัญของประกาศนี้ และประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยตรงไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 7 มิถุนายน 2565